

PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 26/4, tại Công ty Cổ phần Damsan (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Những năm qua, hoạt động tháng công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, tổ chức đã tạo sức lan tỏa, ghi dấu ấn đậm nét trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tác động tích cực đến xã hội với những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ năm 2012 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho gần 8.000 lượt đoàn viên, người lao động. Đến nay có hơn 65% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với các nội dung, điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Hàng năm, 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ, được tư vấn, truyền thông các kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2020 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 157.084 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng; hỗ trợ tu sửa, xây nhà mái ấm công đoàn cho 352 công nhân viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, từng bước đưa công tác an toàn vệ sinh lao động đi vào chiều sâu; thường xuyên chăm lo kiến thức, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Với tinh thần tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đưa yêu cầu các cấp công đoàn tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp. Chủ động phối hợp, đồng hành cùng người sử dụng lao động triển khai các giải pháp vừa bảo đảm an toàn cho người



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

lao động tại nơi làm việc vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập và nâng cao năng suất lao động. Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào tình nguyện cứu các cấp công đoàn tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp. Chủ động phối hợp, đồng hành cùng người sử dụng lao động triển khai các giải pháp vừa bảo đảm an toàn cho người

Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 500 suất quà với tổng trị giá 250 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trao kính phổ hi trợ xây dựng 54 nhà mái ấm công đoàn với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 200 mũ bảo hiểm xe máy cho công nhân có số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Tại lễ phát động, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng

Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 500 suất quà với tổng trị giá 250 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trao kính phổ hi trợ xây dựng 54 nhà mái ấm công đoàn với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 200 mũ bảo hiểm xe máy cho công nhân có số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

TRẦN TUẤN - ĐAM VÉN

TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác tiêm vắc-xin cho trẻ em được triển khai sớm. Việc điều trị bệnh nhân Covid-19 tiếp tục được thực hiện tốt. Đặc biệt, tỷ lệ tử vong thấp so với bình quân chung của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của trung ương, của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, phải duy trì thường xuyên trong điều kiện hiện nay, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Sở Y tế thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó tham mưu ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, hướng dẫn các địa phương, đơn vị biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm phù hợp, đáp ứng được yêu cầu tình hình thực tiễn. Chủ động đánh giá cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo từng cấp độ. Đồng thời chủ trì, rà soát lại toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch đã ban hành, trên cơ sở đó tham mưu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đặc biệt, đặc biệt là các địa phương, đơn vị cần rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan truyền thông cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về diễn biến và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tập trung cao độ cho việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó đẩy nhanh



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: MINH ĐỨC

tiêm đủ tiêm mũi 3 và tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm trong việc cập nhật dữ liệu tiêm vắc-xin phải khẩn trương cập nhật đầy đủ dữ liệu thông tin trên phần mềm quản lý tiêm chủng Covid-19. Ngành y tế tiếp tục làm tốt công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19, chủ động phương cách tiếp nhận kịp thời, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình hình. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, UBND huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ứ ứ cục bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường vào các khu du lịch. Song song với đó,

đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, huyện, thành phố chủ động thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Hai ngành công an, quân đội chủ động, thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình để có tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình hình. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, UBND huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ứ ứ cục bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường vào các khu du lịch. Song song với đó,

tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để bảo đảm hạn chế tối đa các vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung làm tốt công tác sản xuất nông nghiệp, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện, nắm bắt diễn biến tình hình sâu bệnh, từ đó có kế hoạch phòng, trừ, bảo đảm vụ xuân thắng lợi.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị phân công lãnh đạo, cán bộ trực trong những ngày nghỉ lễ, bảo đảm nghiêm túc, đủ lực lượng để chủ động xử lý các công việc phát sinh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; giám mục Nguyễn Văn Đệ, giám mục Giáo phận Thái Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng trước chuyển biến tích cực của tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, tỷ lệ tiêm phủ vắc-xin cho người dân cao. Tỉnh Thái Bình luôn tận tâm tận tụy và triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng, đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng tôn giáo, tạo

mối quan hệ đoàn kết lương - giáo. Vào các dịp lễ trọng, tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng, động viên các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Đặc biệt, với phương châm "Kính Chúa, yêu nước", sống phúc âm trong lòng dân tộc, đồng bào Công giáo trong tỉnh luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phòng, chống dịch Covid-19... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh mong muốn nhân dịp phái đoàn về Thái Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để đồng bào Công giáo trong tỉnh hoạt động hiệu quả, đồng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh thời gian tới.

Ngài Miroslaw Stanislaw Wachowski, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, nồng ấm của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thái Bình thời gian qua; đồng thời, bày tỏ sự cảm kích với cấp ủy, chính

quyến tỉnh Thái Bình luôn đồng hành, hỗ trợ đồng bào Công giáo trong tỉnh, nhất là các giáo xứ, giáo họ vùng xa, vùng khó khăn xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; tạo điều kiện để đồng bào Công giáo trên địa bàn sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican mong đồng bào Công giáo Thái Bình tiếp tục chung sức đồng lòng, thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng là người con của Chúa, người công dân yêu nước.

THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

Về lĩnh vực công thương, các đại biểu đề xuất tập trung nghiên cứu kỹ hơn định hướng quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng; quy hoạch lại hệ thống cụm công nghiệp cả về số lượng, phân bố vị trí và diện tích để phù hợp với nhu cầu phát triển; cập nhật lại dữ liệu hệ thống xăng dầu, chợ, trung tâm thương mại; đánh giá tính khả thi của các hạng mục, dự án, công trình quy hoạch. Các đại biểu cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu tiếp thu nội dung các số, ngành, địa phương đã đóng góp tại các cuộc lấy ý kiến trước, giải trình rõ những căn cứ pháp

lý, khoa học chứng minh quan điểm quy hoạch bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tính khả thi cao và phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng, tích hợp quy hoạch lĩnh vực công thương, giao thông vận tải vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 rất quan trọng, cần có sự đồng thuận, đồng hành cùng người sử dụng lao động triển khai các giải pháp vừa bảo đảm an toàn cho người

hợp đầy đủ, thống nhất với các số, ngành để tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện, tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Đồ án quy hoạch phải được trình bày gọn, cô đọng, trọng tâm, trọng điểm và làm nổi bật triết lý, bản sắc quy hoạch đáp ứng khát vọng đột phá phát triển của tỉnh. Căn cứ vào những nội dung phát sinh từ thực tiễn mà các nhà đầu tư đến hoạt động yêu cầu thời gian qua và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu kỹ, đề xuất giải pháp quy hoạch để không bộc lộ hạn chế, bất cập so với nhu cầu phát triển trong các lĩnh vực như hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, cảng, dịch vụ logistics, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống năng lượng. Quy hoạch

cũng phải định hướng rõ phát triển ngành công nghiệp nào trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp nhằm phát huy thế mạnh của địa phương mang lại giá trị gia tăng cao và hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường làm cản trở cho hoạt động xuất tiến thu hút đầu tư của tỉnh trong những năm tới.

Đối với hệ thống giao thông vận tải, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan chức năng cập nhật kịp thời các quy hoạch mới mang lại lợi ích cho người dân, tính toán quy hoạch hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường vành đai để đầu tư phù hợp với các quốc lộ, đường cao tốc, tuyến

đường bộ ven biển phát huy hiệu quả và tạo ra mạng lưới giao thông của tỉnh kết nối đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại. Cần có tầm nhìn dài hạn, xu hướng phát triển giao thông từ đó nghiên cứu quy hoạch để đáp ứng, tránh bị lạc hậu. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố sớm rà soát lại các quy hoạch, tham gia ý kiến cho các số, ngành liên quan; đơn vị tư vấn phối hợp với các số, ngành để thống nhất nội dung quy hoạch. Giao đơn vị tư vấn đến ngày 15/5/2022 hoàn thiện các nội dung quy hoạch lĩnh vực công thương và giao thông vận tải để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cập nhật thông tin tiêm chủng lên nền tảng tiêm chủng quốc gia đồng bộ hóa với dữ liệu dân cư quốc gia

Sáng ngày 26/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai để án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Các đồng chí: Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Tính đến ngày 25/4, cả nước đã tiêm hơn 212,6 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, tuy nhiên trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin khoảng 205 triệu mũi tiêm, còn 7,6 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống. Tổng số đối tượng đã gửi sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an là 82.268.445 đối tượng với 200.825.626 mũi tiêm. Số đối tượng không có CCCD/CMTND hoặc sai định dạng CCCD/CMTND là 8.861.748 đối tượng với trên 20 triệu mũi tiêm.

Việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 được thực hiện theo quy trình 5 bước gồm: tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường chỉ đạo trạm y tế địa phương sách đối tượng tiêm chủng Covid-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin; đồng thời giao tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn/ấp thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin, sau đó chuyển tới công an xã/phường để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; công an xã/phường ký và bàn giao danh sách cho trạm y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19; trạm y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 và các cơ sở tiêm chủng hàng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương khẩn trương kiện toàn tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ theo đúng mô hình, hướng dẫn mà trung ương đã ban hành; đồng thời, quán triệt nhiệm vụ của tổ công tác các cấp. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, tổ công tác 06 là hình thức liên ngành nên đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cần cập nhật thông tin tiêm chủng lên nền tảng tiêm chủng quốc gia đồng bộ hóa với dữ liệu dân cư quốc gia kết thúc trước ngày 15/5/2022; việc xác thực thông tin, dữ liệu tiêm chủng trước ngày 1/6/2022; đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm nhắc lại với các trường hợp khác; các cơ sở khám chữa bệnh triển khai dùng CCCD/CMTND thay thế danh thẻ bảo hiểm y tế, tiến tới chỉ còn một thẻ duy nhất là CCCD và mã định danh công dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến đồng bộ dữ liệu dân cư quốc gia. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành hướng dẫn dữ liệu về trẻ em và an sinh xã hội.

LAN ANH

GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi giám sát, sau khi nghe lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Thụy Hà, Trưởng Tiểu học và THCS Thái An, lãnh đạo địa phương báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện quy hoạch và sáp nhập trường học, lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy, các phòng chuyên môn đã làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm như: Bất cập trong việc quy hoạch, sáp nhập trường học; công tác quy hoạch mạng lưới trường học sau khi các xã về đích nông thôn mới; khó khăn trong đầu tư cơ sở vật chất khi còn nhiều điểm trường mầm non...

Chiều cùng ngày, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại huyện Đông Hưng.

Tại huyện Đông Hưng, công tác quy hoạch mạng lưới trường học theo Nghị quyết số 27 của HĐND tỉnh được triển khai một cách khoa học, có sự tham gia của các cấp, ngành, địa phương trong huyện. Từ tháng 7/2009 đến nay, huyện đã tập trung quy hoạch, xây dựng các điểm trường mầm non cùng trên một địa bàn về tập trung tại một điểm, giảm 91 điểm trường; thành lập 2 trường mầm non tư thục, 5 trường THCS liên xã, 1 trường THCS chất lượng cao... Trong công tác sáp nhập trường học, thực hiện Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh, huyện đã sáp nhập 23 trường tiểu học và 20 trường THCS quy mô nhỏ ở 23 xã để thành lập 23 trường tiểu học và THCS, giảm 20 trường. Đến nay toàn huyện có 108 trường ở cả 3 cấp.

Giám sát thực tế tại Trường THCS Phương Cường Xá, Trường Tiểu học và THCS Phú Châu, sau khi nghe ý kiến của cán bộ, giáo viên 2 trường và lãnh đạo địa phương, lãnh đạo UBND huyện Đông Hưng, các phòng chuyên môn đã làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm: Công tác quy hoạch điểm trường đối với các trường THCS liên xã, cơ sở vật chất sau sáp nhập; tâm tư, nguyện vọng của giáo viên; chế độ phụ cấp cho tổng phụ trách; việc bố trí giảng dạy của giáo viên chuyên trách sau khi sáp nhập...

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị UBND 2 huyện Thái Thụy, Đông Hưng thời gian tới sớm có giải pháp cùng các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học; thường xuyên nắm bắt tâm tư của cán bộ, giáo viên, kịp thời chia sẻ để yên tâm công tác. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh sẽ tiếp thu ý kiến, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền có giải pháp phù hợp.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung 40.000 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Trong ngày 26/4 có 461.627 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 213 triệu mũi. Trong đó, số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là trên 194,8 triệu mũi; số mũi tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là trên 17,3 triệu mũi và số mũi tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 879.989 mũi (mũi 1).

Thái Bình: Trong ngày, tổ chức tiêm 2.105 mũi nhắc lại. Trong ngày, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp nhận thêm 14 bệnh nhân mới, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang thu dung, điều trị là 127 bệnh nhân.

Tính đến 17 giờ ngày 26/4, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,55 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Riêng ngày 26/4, Thái Bình tiêm 95 mũi 1, 144 mũi 2, 578 mũi bổ sung và 2.105 mũi nhắc lại.